

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## "ภาวิช"แจงแนวทางรับนักศึกษาปี"50

คงสัดส่วนแอดมิสชันส์กลาง แนะใช้"โอเน็ต-เอเน็ต"รับตรง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้สัมภาษณ์ ความคืบหน้าแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 ว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต้องการให้การคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ในปีการศึกษาหน้าเกิดความลงตัว จึงให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแอดมิสชันส์ที่ผ่านมาเริ่มจะลงตัวแล้ว เช่น สัดส่วนคะแนนเฉลี่ยสะสมรายกลุ่มสาระเรียนรู้ หรือจีพีเอ ที่ ทปอ. ได้มีมติให้คงสัดส่วนจีพีเอเท่ากับเมื่อปีการศึกษา 2549 คือ 20% ส่วนกรณีที่ ทปอ. มีมติกำหนดสัดส่วนการรับตรงของ มหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ ในปีการศึกษา 2550 ไม่ให้เปิดรับจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา และต้องไม่ให้เกิน 50% ของจำนวนรับนิสิตนักศึกษาทั้งหมด เพื่อไม่ให้เป็นการแย่งเด็กต้องวิ่งลอมสมัครนั้น ทางมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งคงต้องไปค้นหาแนวทางที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

"เมื่อปีที่ผ่านๆ มาเกิดปรากฏการณ์น่าสนใจเกี่ยวกับการรับตรง คือกรณีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับตรงนักศึกษาจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนรับทั้งหมด แต่ปรากฏว่า มธ. ได้นักศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลายคณะ เพราะมีเด็กสละสิทธิ์จำนวนมาก ในขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับตรง นิสิตประมาณร้อยละ 20 และรับในระบบแอดมิสชันส์กลางร้อยละ 70 ปรากฏว่าได้ นิสิตเกือบครบทุกที่นั่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มาที่รับนิสิตได้ร้อยละ 80 ของจำนวนรับทั้งหมด" นายภาวิช กล่าว และว่า ส่วนกรณีมีความกังวลเรื่องการรับตรงนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ อาจเกิดปัญหาเด็กฝากได้นั้น เรื่องนี้ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่สังคมกังวลอยู่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงจะต้องไปหามาตรการดูแลกันต่อไปด้วย

นายภาวิชกล่าวต่อว่า ในการรับตรงนิสิตศึกษานั้น ตนต้องการให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้ใช้คะแนนจากแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต และคะแนนจากแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต มากกว่าที่จะไปใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยเอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กไม่ต้องไปวิ่งลอมสอบหลายๆ ครั้ง และควรจะต้องกำหนดเงื่อนไขการรับตรงให้เหมาะสมกันด้วย เพื่อประโยชน์แก่เด็ก ส่วนเรื่องความคิดค่ามาตรฐานผลการเรียน ม.ปลายของแต่ละโรงเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาโรงเรียนปล่อยเกรดเพื่อนั้น จะมีการคิดค่ามาตรฐานคล้ายกับการคิดคะแนน T-Score เพื่อนำมาอ้างอิงในกลุ่มเดียวกัน โดยจะนำคะแนนผลการเรียน ม.ปลายของนักเรียนทั้งโรงเรียนมาเรียงลำดับ และคิดหาค่าเฉลี่ย ใช้เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิง หากพบโรงเรียนใดที่นักเรียนมีคะแนนผลการเรียน ม.ปลายสูงมาก ก็มีแนวโน้มว่าโรงเรียนอาจจะปล่อยเกรดได้ ซึ่งวิธีนี้เชื่อว่าจะทำให้คะแนนมีมาตรฐานและยุติธรรมมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ ทปอ. เสนอตัวเป็นผู้จัดสอบเอเน็ตเองนั้น จะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกหรือไม่ นายภาวิชกล่าวว่า การสอบระบบเอ็นทรานซ์ที่ผ่านมา ทาง ทปอ. เป็นผู้ออกข้อสอบอยู่แล้ว และมีการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทั้งต้นแบบการออกข้อสอบเอเน็ตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นั้น ทางอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เป็นผู้ออกข้อสอบอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องมีการควบคุมไม่ให้ข้อสอบออกเนื้อหาหนักนอกเหนือหลักสูตร ม.ปลาย

นายภาวิชกล่าวด้วยว่า ตนได้สั่งการให้เตรียมการจัดตั้งหน่วยงาน Service Delivery Unit (SDU) เป็นหน่วยงานในกำกับ สกอ. เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานในระบบแอดมิสชันส์ โดยจะโอนทรัพยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สกอ. ไปทำหน้าที่ในการประมวลผลแอดมิสชันส์เป็นหลัก ซึ่งจะไม่ซ้ำซ้อนกับ สทศ. เพราะไม่ได้ทำหน้าที่ในการจัดสอบ





